

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 933 /BVHTTDL-KHTC

V/v phối hợp triển khai Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL về XNK hàng hóa chuyên ngành văn hóa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL).

Để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện đúng nội dung quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Tổng cục Hải quan:

1. Thông báo cho các cơ quan hải quan địa phương trên cả nước nội dung Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan hoặc hải quan địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi Công văn phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

2. Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan cho các tổ chức, cá nhân, nếu cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra, thẩm định chuyên ngành văn hóa nhưng chưa có ý kiến kiểm tra của cơ quan văn hóa có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL, đề nghị cơ quan hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành tại cơ quan văn hóa theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các sản phẩm văn hóa xuất nhập khẩu vi phạm các quy định quản lý chuyên ngành (sau khi có kết quả kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương), đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời chung cho cơ quan hải quan các địa phương để thống nhất biện pháp xử lý tại các cửa khẩu đối với các hàng hóa văn hóa tương tự.

Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Danh mục hàng hóa phân loại theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa,

Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL nhưng không chứa, ghi nội dung vui chơi giải trí, văn hóa thì không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng sự hợp tác của Tổng cục Hải quan trong quá trình triển khai thực hiện các quy định quản lý xuất nhập khẩu chuyên ngành văn hóa ./.*TK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Lưu: VT, KHTC, HN.10.

